

'ประวิตร' การันตีผ่านศึกงบฯ นายกฯ หวังป่วนหน้าองค์ประชุม

กรุงเทพธุรกิจ ● "ประวิตร" การันตีกลาง ครม. รัฐบาลผ่านศึกในสภาฯ ทั้ง พ.ร.บ. งบประมาณ 66 อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลอยู่ครบเทอมแน่นอน เรียกเสียงปรบมือจากห้องประชุม นายกฯ สั่งกรมฯ เข้าฟังอภิปรายทั้ง 3 วัน ช่วยชี้แจงตอบคำถามฝ่ายค้าน "วิษณุ" กำชับปมหน้าองค์ประชุมฯ เตือนอย่าพลาดเรื่องง่าย

วันนี้ (31 พ.ค.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นวันแรก โดยมีพิจารณาระหว่างวันที่ 31 - 2 มิ.ย. ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้ กำหนดการจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,185 ล้านล้านบาท สูงขึ้นปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,100 ล้านล้านบาท ถึง 8.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 2.74%

โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 2,396 ล้านล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2565 ถึง 23,932 ล้านล้านบาท คิดเป็น 1.01% งบลงทุน จำนวน 6.95 แสนล้านบาท ทั้งนี้ งบลงทุนก้อนดังกล่าวถูกแบ่งส่วนให้ ใช้หนี้เงินกู้ ส่วนของชำระคืนต้นเงินกู้ รวม 7,019 ล้านบาท ขณะที่การจัดสรรให้เป็นรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ยังมี 1 แสนล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565

ขณะที่งบที่จัดสรรให้ตามกระทรวง พบว่า 10 อันดับของกระทรวงที่ได้รับงบฯ สูงสุดคือ 1.งบกลาง 5.9 แสนล้านบาท ถือว่าสูงขึ้นจากปีงบฯ 65 จำนวน 3,060 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมานั้น จัดอยู่ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จ เจ็ดชดเชยของข้าราชการ ทั้งนี้ ยังพบว่า มีเงินที่ยังจัดสรรให้เป็น "ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาแก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวม 3,000 ล้านบาท

2.กระทรวงมหาดไทย 3.25 แสนล้านบาท สูงขึ้นจากปีงบ 65 กว่า หมื่นล้านบาท จัดอยู่ในหน่วยงาน อาทิ กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 3.กระทรวง

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ประวิตร

ศึกษาธิการ 3.25 แสนล้านบาท ถือว่าลดลงจากปีงบ 65 จำนวน 4,526 ล้านบาท จัดอยู่ในหน่วยงาน อาทิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.กระทรวงการคลัง 2.85 แสนล้านบาท ถือว่าสูงขึ้น จากปีงบ 65 กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท โดยหน่วยงานที่ได้รับงบเพิ่ม อาทิ สำนักงานปลัดกรมสรรพสามิต สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น 5.กระทรวงกลาโหม 1.97 แสนล้านบาท ถือว่าลดลงจากปีงบ 65 กว่า 4,300 ล้านบาท แม้ภาพรวมงบประมาณจะลดลง แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของเหล่าทัพ พบว่า สำนักปลัด กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับงบเพิ่มขึ้น รายหน่วยงานหลักสิบล้านบาท

6.กระทรวงคมนาคม 1.80 แสนล้านบาท ถือว่าได้งบเพิ่มจากปี 65 กว่า 7,300 ล้านบาท จัดอยู่ในหน่วยงานกรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง เป็นต้น 7.กระทรวงสาธารณสุข 1.56 แสนล้านบาท ถือว่าได้งบเพิ่มจากปี 65 กว่า 2,379 ล้านบาท จัดอยู่ในหน่วยงาน สำนักปลัด กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.26 แสนล้านบาท ถือว่าได้งบเพิ่มจากปี 65 กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท โดยจัดอยู่ใน กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นต้น

9.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 1.24 แสนบาท ถือว่าได้งบเพิ่มจากปี 65 กว่า 1,300 ล้านบาท โดยจัดอยู่ในสำนักปลัด และสถาบันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์ นิวเคลียร์ เป็นต้น และ 10.กระทรวงแรงงาน 5.4 หมื่นล้านบาท ถือว่าได้งบเพิ่มจากปี 65 กว่า 4,600 ล้านบาท

ทั้งนี้ในการพิจารณาของสภาฯ มีการกำหนดแบ่งเวลาให้ ส.ส. แต่ละฝ่ายคือ ฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง และฝ่ายรัฐบาล ซึ่งรวมคณะรัฐมนตรีชี้แจง รวม

22 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังแบ่งเวลาให้ประธานที่ประชุม 3 ชั่วโมงครึ่ง รวมเวลาที่พิจารณา คือ 47 ชั่วโมง 30 นาที นับหนึ่งวันแรกที่ 31 พ.ค. ประชุมเวลา 09.30 - 01.00 น. วันที่สอง คือ 1 มิ.ย. เริ่ม 09.00 - 01.00 น. และ วันที่สาม คือ 2 มิ.ย. เริ่มประชุม 09.00 น. จนกว่าจะลงมติ ครม. มั่นใจปี 66 ผ่านผลย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (30 พ.ค.) ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ใช้เวลาในการหารือกับครม. ในเรื่องการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ โดยนายกฯ ได้ขอให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพราะเป็นการประชุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนที่มีความต่อเนื่อง และขอให้ช่วยกันชี้แจง ตอบข้อสงสัยของฝ่ายค้านที่มีการสอบถาม หรืออภิปรายในระหว่างการประชุมด้วยโดยคาดหวังว่าการประชุมในสภาฯ ในครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ นายกฯ ได้ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ในขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่ง "ประวิตร" ลั่นผ่านศึกงบ-ซักฟอก

นายธนกร กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุม ครม. ด้วยว่า ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะผ่านการอภิปรายในสภาฯ ทั้งงบประมาณปี 2566 และการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งที่เกิดขึ้นไปได้ และรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมแน่นอน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลได้พูดในที่ประชุม โดยให้ความมั่นใจว่า ร่าง พ.ร.บ. งบฯ ต้องผ่านแน่นอน ซึ่งคุยกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนขณะที่นายกฯ ได้สั่งให้ทุกกระทรวงเตรียมชี้แจงเรื่องงบฯ ไปใช้ประโยชน์กับประชาชนอย่างไร โดยเฉพาะการตอบคำถามฝ่ายค้าน และขอให้ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลช่วยอภิปรายสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และให้การสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. งบฯ ด้วย **นายกฯ ขอช่วยกันชี้แจง-ไหวต**

"นายกฯ ย้ำว่า ขอให้ช่วยกันชี้แจง และอยู่กันเป็นองค์ประชุมในสภาฯ ช่วยกันลงมติให้ผ่านไปให้ได้ ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ และให้รัฐมนตรีอธิบาย

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 31 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12130

Col.Inch: 61.93 Ad Value: 86,702

หน้า: 1 (บนซ้าย), 4

PRValue (x3): 260,106

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ประวิตร' การ์ตูนตีผ่านศึกงบบฯ

ให้ประชาชนเข้าใจถึงรายละเอียดของงบที่จะนำไปใช้ให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาล ซึ่งในภาพรวมมั่นใจว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ทำมาอย่างดีที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองในภาวะวิกฤติให้เกิดประโยชน์ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และประชาชน น่าจะผ่านความเห็นชอบ"

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าในเรื่องการนับองค์ประชุมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะมีการเสนอให้นับองค์ประชุมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่อย่ากให้มีปัญหาเรื่องนี้ในช่วงที่มีการอภิปรายเรื่องงบประมาณเพราะอาจจะกลายเป็นว่าพลาดในเรื่องที่ไม่ควรพลาดจึงขอให้ช่วยกันเข้าประชุมสภาฯอย่างพร้อมเพรียง

ส่วนการย้ายและให้ความมั่นใจกับ ครม.ของ พล.อ.ประวิตร ว่ารัฐบาลจะผ่านการพิจารณางบประมาณ และการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้ และจะอยู่ครบเทอมได้นั้น ถือเป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ประวิตร กดไม่โทรศัพท์พูดครั้งแรกตั้งแต่มีการประชุม ครม. ซึ่งเมื่อพูดจบก็ได้รับเสียงปรบมือจากที่ประชุม ครม. โดยพร้อมเพรียง

จากนั้นนายจุติ ไกรฤกษ์รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่าที่จริงรัฐบาลมีผลงานมากมาย เมื่อมีการเปิดสภานี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันชี้แจงประชาสัมพันธ์ ผลงานของรัฐบาลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนด้วย